



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามประกาศ  
คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ และประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการฯ  
ในข้อ ๕.๑ ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลง ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่งและส่วนราชการที่รับสมัครฯ	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๑	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๐๘ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมโนรมย์	๑. นางวันดี เม่นสุวรรณ
๒	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๘๖๙ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลมโนรมย์	๑. นางอภัยวรรณ กันสุข
๓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๖๘๙ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมโนรมย์	๑. นางเบญจา เส้นคราม
๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๗๖ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดสิงห์	๑. นางสาวจินดารัตน์ อิมสุวรรณ
๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๖๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดสิงห์	๑. นางรุ่งทิพย์ ฉิมเกิด

ลำดับที่	ตำแหน่งและส่วนราชการที่รับสมัครฯ	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินฯ
๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๑๓ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา	๑. นางสาวสุรีย์พร พิภนุ้ม
๗	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๑๖ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา	๑. นางสาวกาญจนา แสงทอง
๘	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๔๖ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑. นางธิติมา ธีราพีช
๙	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๘๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑. นางนภารัตน์ ชาญณรงค์
๑๐	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๔๓๕๑ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑. นางบังอร ม่วงไทยงาม
๑๑	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๙๕ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑. นางสมพิศ ค่านนิรภัย
๑๒	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙๔๖ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหันคา	๑. นางสุภัสสิริ สุขสม
๑๓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙๗๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหันคา	๑. นางพจนีย์ โสภา
๑๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙๗๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเนินขาม	๑. นางสาวจิราพร ทรัพย์ผาสุก
๑๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๔๒๕๐ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง	๑. นางภัทรภรณ์ ปติตานัง
๑๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๕๙๙ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง	๑. นางสมมาธ แสงแก้ว

ลำดับที่	ตำแหน่งและส่วนราชการที่รับสมัครฯ	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินฯ
๑๗	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๑๐ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมโนรมย์	๑. นางสาวพรพิมล เนียมโย
๑๘	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๗๕ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดสิงห์	๑. นางมานิดา พักผ่อน
๑๙	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๑๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา	๑. นางสาวนงนุช เสรีกุลธนากร
๒๐	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๗๗ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรคบุรี	๑. นางสิริลักษณ์ เมธีวิวัฒน์
๒๑	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙๖๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหันคา	๑. นางอัจฉริยา บุญยะคงรัตน์
๒๒	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๔๑๙ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง	๑. นางมัชฌิมา หงษ์เวียงจันทร์
๒๓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๒๙ งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา	๑. นางจิราพร แสงศักดิ์
๒๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัดหรือด้านการพยาบาลวิสัญญี) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๘๑๐ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา	๑. นางชลธิชา ทองเปรม

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสาร และข้อเท็จจริงผู้ที่สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

#### กำหนดการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์

ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล